



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๑๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ รวมจำนวน ๑๔ ราย ปฏิญาณคุณูปกิตติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๑ ราย และปฏิญาณมหากิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย และมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป พอสรุปได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการลดจำนวนผู้ได้รับปฏิญาณกิตติมศักดิ์ให้น้อยลง โดยกำหนดจำนวนให้ชัดเจน หากขัดกับข้อกำหนดที่มีอยู่ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ อาจตั้ง คณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และควรดำเนินการให้เสร็จก่อนที่มหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสนอสภาฯ ในปีต่อไป

๒. การให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์ มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ในชั้นปฏิญาณคุณูปกิตติมศักดิ์เท่านั้น

๓. การให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์ กพอ. ได้เคยมีมติแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและพิจารณาว່าควรงดการให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์กับพระสงฆ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องของทางโลก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะต้องรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา


๔. การให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์ในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีแนวคิดเพื่อให้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเกษตรกรที่มีความตั้งใจทำผลงานที่ดีและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

๕. หากสภาฯ จะงดใช้ข้อบังคับในการพิจารณาการให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์ ตามเหตุผลที่ ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนั้น จึงขอเสนอสภาฯ ว่าในกรณีงดใช้ข้อบังคับดังกล่าว สภาฯ จะต้องพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ ให้มีคุณภาพและมีคุณค่าอย่างแท้จริง และ ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรนำไปพิจารณาดำเนินการในทางปฏิบัติให้มีความชัดเจน ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่ระดับคณะในการพิจารณาเสนอรายชื่อ เพราะเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการทำหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาให้ปฏิญาณกิตติมศักดิ์กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้วยความภาคภูมิใจ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รับทราบข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอว่า การพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย นั้น ควรพิจารณาถึงบริบทของแม่โจ้ ชุมชน ยึดวิสัยทัศน์ นโยบาย ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และต้องบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้งไม่ใช่ผลประโยชน์ ดังนั้น หากจะปรับปรุง ควรมีการปรับให้ครบถ้วนตามที่กล่าวมา โดยผู้เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ มีการเปรียบเทียบของเดิมของใหม่ให้ชัดเจน

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ นำเรื่องไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แล้วนำเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

  
(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

